

# Những sự thật về các loại vắc-xin COVID-19

Tiêm phòng là một trong những cách hiệu quả nhất để bảo vệ sức khỏe của quý vị. Các loại vắc-xin hoạt động cùng với sức đề kháng tự nhiên của cơ thể để phát triển khả năng bảo vệ chống lại bệnh tật. Các loại vắc-xin COVID-19 hướng dẫn cho hệ thống miễn dịch của cơ thể quý vị cách nhận biết và chống lại vi-rút gây ra COVID-19.

Những loại vắc-xin miễn phí sẽ được cung cấp cho tất cả những ai đang sống ở Canada. Các tỉnh và lãnh thổ đã lập ra kế hoạch triển khai tiêm phòng chi tiết cho dân của họ.



## Tại sao nên tiêm phòng COVID-19?

### Các loại vắc-xin có Hiệu lực cao



Các bằng chứng khoa học và y tế cho thấy việc tiêm phòng có thể giúp bảo vệ quý vị chống lại COVID-19. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những người đã tiêm phòng có thể sẽ bị nhiễm nhẹ hơn nếu họ bị mắc bệnh do COVID-19.

### Các loại vắc-xin rất An toàn



Chỉ những loại vắc-xin nào đã được chứng minh là an toàn, hiệu quả và chất lượng cao mới được phép sử dụng ở Canada. Các loại vắc-xin COVID-19 đã được thử nghiệm nghiêm ngặt trong quá trình phát triển và sau đó đã được Bộ Y tế Canada xem xét cẩn thận.

Các loại vắc-xin không thể truyền COVID-19 cho quý vị vì chúng không chứa vi-rút gây ra bệnh này. Các loại vắc-xin cũng không thể thay đổi gen (ADN) của quý vị.



**Vắc-xin mRNA** cung cấp các hướng dẫn cho tế bào của quý vị để tạo ra một prô-tê-in của vi-rút corona. Prô-tê-in này sẽ kích hoạt phản ứng miễn dịch giúp bảo vệ quý vị chống lại COVID-19.

**Vắc-xin véc-tơ vi-rút** sử dụng một loại vi-rút đã được biến thành vô hại để tạo ra các prô-tê-in của vi-rút corona trong cơ thể quý vị mà không gây ra bệnh. Tương tự như vắc-xin mRNA, prô-tê-in này sẽ kích hoạt phản ứng miễn dịch giúp bảo vệ quý vị chống lại COVID-19.

## Tiếp tục tuân thủ các biện pháp y tế công cộng



Các loại vắc-xin COVID-19 là những công cụ quan trọng giúp chúng ta ngăn chặn đại dịch này. Hiện tại, chúng ta vẫn cần tuân thủ các biện pháp y tế công cộng để giảm sự lây lan của COVID-19 và bảo vệ đời sống con người.

Các chính quyền liên bang, tỉnh và lãnh thổ sẽ tiếp tục đánh giá nguy cơ lây lan của COVID-19 trong các cộng đồng. Các biện pháp sẽ được điều chỉnh theo thời gian khi đã có nhiều người hơn được tiêm phòng, và chúng ta đã tìm hiểu được nhiều hơn về khoa học. Mọi người đều mong chờ một tương lai khi chúng ta có thể ở bên nhau. Cho đến lúc đó, chúng ta cần bảo vệ lẫn nhau, đặc biệt là những ai vẫn có nguy cơ mắc bệnh nặng do COVID-19.

**Tìm hiểu các sự thật. Hãy vào trang [Canada.ca/covid-vaccine](https://Canada.ca/covid-vaccine) để biết thêm.**